

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bổ sung phần căn cứ viện dẫn và tiêu đề của nghị quyết. Về phần đánh giá thực trạng, cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo, tuy nhiên cần bổ sung những điểm thiếu sót, hạn chế về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất truyền thống, mạnh mẽ, nhỏ lẻ, còn lạm dụng sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học nên chất lượng sản phẩm không cao, các thị trường khó tính khó chấp nhận; sản xuất theo chuỗi còn hạn chế. Trong xây dựng NTM cần khắc phục những hạn chế như vẫn còn nặng tâm lý về đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa thật

một số giải pháp trong lĩnh vực cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi.

Về tổ chức thực hiện, phải chú trọng việc chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đề án và kế hoạch sản xuất. Yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư.

Đối với dự thảo Nghị quyết xây dựng khu kinh tế Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thống nhất về 5 quan điểm của dự thảo Nghị quyết nhưng cần bổ sung thêm vào một số nội dung theo quan điểm phát triển khu

kinh tế phải có tầm nhìn dài hạn để bảo đảm vừa phát triển về kinh tế vừa bảo đảm về môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội... Thống nhất năm 2020 hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng vào khu kinh tế. Đồng chí cũng thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với hai đề án hợp nhất ba văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và đề án hợp nhất văn phòng của các ban của Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất thực hiện hai

đề án theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Thống nhất ban hành thông báo kết luận cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019, cần cử vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và cần có vào tình hình thực tiễn của tỉnh, thống nhất sẽ có 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát và cũng thống nhất về sự phân công tổ chức thực hiện các dự thảo chương trình đã đề ra.

Buổi chiều cùng ngày, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018.

HĐND HUYỆN TIỀN HẢI, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế năm 2018 và phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình, đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Tiến Hải phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 12% trở lên so với năm 2018. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,70% trở lên; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng từ 18% trở lên; thương mại, dịch vụ tăng 8% trở lên. Phấn đấu hết năm 2019 có 100% xã và huyện đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

* Sáng ngày 18/12, HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ

họp thứ bảy, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2018, kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.922,67 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất khu công nghiệp ước đạt 4.402 tỷ đồng, đạt 99,76% kế hoạch, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 3.577,31 tỷ đồng, tăng 3,98%; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương và xây dựng đạt 7.318 tỷ đồng, tăng 19,64%; sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 2.652,36 tỷ đồng, tăng 11,94%.

Toàn huyện có 28/36 xã về đích nông thôn mới, 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Giao thông, xây dựng cơ bản được đầu tư, nhiều công trình giao thông

đang được triển khai xây dựng, hoàn thiện trên địa bàn huyện.

Tổ chức thành công hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và người con quê hương, thu hút được 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 661 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú thu hút được sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp, bậc học được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác day nghề cho lao động nông thôn, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung quan trọng.

AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cho vay cầm cố bằng sổ đỏ thế tiết kiệm do Agribank phát hành; cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích khác... từ đó góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư. Mỗi điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng sẽ cần tới 5 cán bộ, nhân viên ngân hàng và có thể thực hiện các món vay đến 500 triệu đồng. Đến hết ngày 18/12, điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Agribank Chi nhánh tỉnh tại xã Thụy Xuân đã thực hiện 445 giao dịch với tổng số tiền 6,137 tỷ đồng, trong đó 1 giao dịch cho vay cầm cố với số tiền 200 triệu đồng, 7 giao dịch cho vay trực tiếp với số tiền 2,88 tỷ đồng, 15 giao dịch cho vay qua tổ vay vốn với số tiền 840 triệu đồng, 4 giao dịch

gửi tiền tiết kiệm với số tiền 75 triệu đồng, 4 giao dịch chuyển tiền với số tiền 1,86 tỷ đồng, 24 giao dịch thực hiện các dịch vụ khác với số tiền 5 triệu đồng và 390 giao dịch thu nợ, thu lãi với số tiền 277 triệu đồng. Ngoài giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, Agribank Chi nhánh tỉnh còn thực hiện các dịch vụ ngân hàng tại Hội sở chính và 17 phòng giao dịch các huyện với tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đến ngày 16/12 đạt gần 11.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt gần 7.000 tỷ đồng với 46.000 khách hàng đang vay vốn, trong đó dư nợ cho vay tín chấp qua Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ ước đạt 1.200 tỷ đồng với 3.500 tổ vay vốn, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn ước đạt hơn 5.900 tỷ đồng.

Được ví như bước phát triển tất yếu và phù hợp với xu thế mới khi nền kinh tế đang dần bão hòa, kinh tế số không những tạo dấu ấn trong đời sống của người dân Việt mà còn mang lại hiệu quả và giá trị lợi nhuận cao. Vì vậy, với một quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone, thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự đoán rất tiềm năng và sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng kinh tế số của Việt Nam mới chỉ tập trung vào khía cạnh liên lạc, giải trí và thông tin nên việc phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh là nhiệm vụ cấp thiết trong thời kỳ mới.

Tăng trưởng ngoạn mục

Thống kê từ Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho thấy trong năm 2018, tỷ lệ mua hàng qua facebook đạt 70%, tăng nhẹ so với năm 2017. Trong số những người mua sắm qua mạng xã hội, 33% mua hàng qua cả facebook và zalo, 37% chỉ mua hàng qua facebook. Số người chỉ mua hàng qua zalo khiêm tốn ở mức 2%. Ngay cả đối với những người mua hàng qua cả 2 mạng xã hội thì facebook vẫn được dùng thường xuyên hơn (77% so với 5%).

Với sự thâm nhập của internet, các thiết bị di động và mạng xã hội, ngày càng có nhiều cá nhân tham gia vào thương mại điện tử. Trong số hơn 1.000 người được hỏi thì có tới 25% đã từng hoặc đang bán hàng trực tuyến. Một hàng được các cá nhân bán phổ biến nhất là đồ thời trang (39%), mỹ phẩm (28%) và đồ ăn, thức uống (25%). Không ngạc nhiên khi facebook là trang bán hàng trực tuyến được các cá nhân sử dụng nhiều nhất với 66%. Cũng trong top 3 là Shopee 49% và Lazada 26%.

Nhận định từ các chuyên gia cho thấy, nếu như năm 2015 doanh số giao dịch qua thương mại điện tử đạt 4,07 tỷ USD, năm 2016 đạt 5,1 tỷ USD thì đến năm 2017 đã lên tới 6,2 tỷ USD và dự kiến năm 2020 sẽ đạt 10 tỷ USD... là cơ hội rất lớn để Việt Nam phát triển kinh tế số.

Tại một nghiên cứu mới đây của Trung tâm kinh doanh toàn cầu của Đại học Tufts (Mỹ) cũng chỉ ra rằng: Việt Nam

**TIẾP SỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đầu tư cho cơ sở hạ tầng**



Ảnh minh họa

đang xếp hạng 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh trên thế giới; đồng thời xếp hạng 22 về tốc độ phát triển số hóa. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang trong nền kinh tế số và lĩnh vực thương mại điện tử có triển vọng tiến xa hơn.

Không dừng lại ở đó, theo báo cáo của Liên hợp quốc về chỉ số chính phủ điện tử 2018, từ năm 2014 đến nay Việt Nam đã tăng 11 bậc, xếp thứ 88 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ về xếp hạng chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI). Điều này chứng tỏ Việt Nam là một trong 10 quốc gia đã nhảy vọt từ chỉ số phát triển EGDI từ mức trung bình đến mức cao trong nhóm các nước khu vực ASEAN, xếp thứ 6 sau Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Brunei.

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết: Cùng với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội và cơ cấu của nền kinh tế.

Theo đó, thị trường thương mại điện tử cũng được mở rộng và đổi mới, các chuỗi cung ứng truyền thống với sự hỗ trợ của số

hóa và công nghệ thông tin đã trở thành chuỗi cung ứng thông minh, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế số nói chung cũng như thương mại điện tử của Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đang có cùng xuất phát điểm trong cuộc chơi công nghệ. Đây sẽ là công cụ quyết định trong cuộc chiến giành thị phần tại mảnh đất thương mại điện tử màu mỡ của Việt Nam trong thời gian tới.

Dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng thương mại điện tử Việt Nam là một thị trường đầy hấp dẫn với quy mô dự đoán có thể đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Cùng với việc các dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào các doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước, các chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục có nhiều biến động và thay đổi lớn trong thời gian sắp tới.

Vi vậy, để tiếp cận với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số trong cuộc cách mạng 4.0, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng cần sự đầu tư lớn về nguồn vốn, công nghệ và nhân lực. Hơn nữa, ngoài các công nghệ về thực tế

ảo, trí tuệ nhân tạo, blockchain (chuỗi khối) là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực được kỳ vọng trong tương lai.

Khảo sát mới đây của Công ty TNHH CBRE Việt Nam đã mang lại tin vui cho các doanh nghiệp thương mại điện tử khi ghi nhận ý kiến khoảng 1.000 người tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cho rằng sẽ giảm tần suất mua sắm tại cửa hàng thực tế và sẽ mua sắm trực tuyến thông qua máy tính để bàn/máy tính xách tay hay điện thoại thông minh/máy tính bảng thường xuyên hơn trong tương lai.

Giới phân tích cũng đưa ra dự báo: Đến năm 2020, dự kiến tại Việt Nam có khoảng 30% dân số tham gia mua sắm online, đạt 350 USD/người. Theo đó, thương mại điện tử trên nền tảng di động và thương mại điện tử định vị sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo trên thế giới và chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ toàn cầu.

Để khai thác mảnh đất nhiều tiềm năng này, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bởi đây là mắt xích quan trọng giúp thương mại Việt Nam phát triển. Đặc biệt, thương mại điện tử tương tác (social commerce) có nhiều triển vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2019 khi xu hướng này đang thu hút quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh hệ thống thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hùng cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, cần một hệ thống thể chế thuận lợi và đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng để tạo ra được hạ tầng kỹ thuật cho nền kinh tế số.

Bên cạnh những hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước, theo Thứ trưởng Cao Quốc Hùng, doanh nghiệp phải tối ưu hóa mô hình kinh doanh và tập trung phát triển kỹ năng mới nhằm sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh cũng như có giải pháp để quản lý tài sản trí tuệ khi thương mại điện tử phát triển nhanh và mạnh trong thời kỳ mới.

(theo vietnamplus.vn)

Phần mềm MMS.net đạt giải vàng tại triển lãm quốc tế SIIF 2018

(nhandan.com.vn) Sản phẩm nghiên cứu khoa học MMS.net (phần mềm quản lý y tế đa tuyến, đa nền tảng) do ông Đoàn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk là chủ nhiệm đề tài đã được trao huy chương vàng của ban tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học và công nghệ (SIIF 2018) và giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội sáng tạo Đà Loan.



Bác sĩ CKII Đoàn Hữu Long, chủ nhiệm đề tài nhận huy chương vàng tại triển lãm SIIF 2018.

Ông Đoàn Hữu Long cho biết, trước thực trạng công nghệ y tế tại Việt Nam còn lạc hậu, chưa có nhiều công cụ và các tiện ích để quản lý cũng như nhiều chương trình mục tiêu, cảnh báo tình trạng bệnh tật, cảnh báo mức độ ô nhiễm từ hệ thống chất thải y tế, chưa có công cụ dự báo và khoanh vùng dịch bệnh, tháng 4/2014, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã đề xuất nhiệm vụ khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý y tế xa (MMS.Net)" nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết đặt ra tại tuyến y tế cơ sở.

Dưới sự chủ trì của bác sĩ CKII Đoàn Hữu Long, trải qua 4 năm thử nghiệm, nâng cấp và vận hành chính thức đến nay MMS.Net là một phần mềm hoàn thiện với phiên bản đa tuyến - đa nền tảng có khả năng đáp ứng được hầu hết các tiêu chí từ kỹ thuật đến quản lý, vận hành hệ thống.

MMS.Net có nhiều tính năng nổi bật như sẵn sàng kết nối đến bất kỳ hệ thống nào trong một hệ sinh thái y tế của quốc gia và quốc tế; MMS.Net có khả năng học máy, truy tìm bệnh sử, tự sinh các mô hình quản lý con theo từng cấu hình cụ thể được đặt ra, sử dụng nhiều giải trong trí tuệ nhân tạo (A.I) để giải quyết một số bài toán tối ưu.

Bên cạnh đó, MMS.Net tích hợp với nhiều ứng dụng HIS khác tạo ra nhiều phiên bản đáp ứng tối yêu cầu quản lý của nhiều cơ sở khám chữa bệnh có quy mô khác nhau, từ trạm y tế (y tế cơ sở) đến phòng khám chuyên khoa, đa khoa và bệnh viện có giường bệnh. MMS.Net cho khai thác tối đa lên đến 2.000 giường bệnh với đầy đủ các phân hệ được tích hợp bên trong nó.

MMS.Net có khả năng trích xuất dữ liệu theo giao thức HL7, tích hợp công cụ xử lý xử lý hình ảnh DICOM, RIS, PACS... Điều khiển hệ thống xét nghiệm LIS cho phép chỉ định hai chiều (đối với các máy xét nghiệm hiện đại). MMS.Net tích hợp với một số sản phẩm phần mềm khác thông qua việc trao đổi và chuyển giao công nghệ đã tích hợp hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân PHR và bệnh án điện tử EHR làm nền tảng cho việc phát triển một hệ sinh thái y tế thông minh trong giai đoạn 2020 - 2025 tại Việt Nam.

Hiện nay, MMS.Net đã được triển khai tại hơn 300 cơ sở khám chữa bệnh ở Việt Nam với chi phí thấp hơn tới thiếu 30% so với các giải pháp thương mại khác. Đối với lĩnh vực quản lý y tế cơ sở, mỗi năm ước tính mỗi tỉnh, thành phố tiết kiệm được khoảng 1 triệu USD nếu sử dụng phần mềm MMS.Net so với giá thuê hoặc mua giải pháp thương mại có trên thị trường.



Ảnh minh họa

Ông Đoàn Hữu Long cho biết, nếu triển khai hệ thống này ở các bệnh viện nói riêng hoặc toàn ngành Y tế nói chung, sẽ tiết kiệm được tối thiểu 30% nguồn nhân lực và khoản 50% chi phí quản lý, chống thất thoát tài sản làm tăng đáng kể nguồn thu cho đơn vị. Đối với các bệnh viện lớn riêng hệ thống quản lý xét nghiệm, xử lý hình ảnh cận lâm sàng, MMS.Net làm giảm xấp xỉ 60 tỷ đồng/năm tiền nhập nguyên vật liệu phục vụ in và rửa phim cho bệnh viện triển khai sản phẩm.

Một ý nghĩa mang tính xã hội của dự án công nghệ thông tin này là giúp người dân ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại cơ sở do có sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia giỏi cho các bệnh viện tuyến dưới thông qua hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến video.

SIIF là triển lãm hội chợ quốc tế hàng đầu châu Á, nơi trưng bày và dự thi những sản phẩm công nghệ mới của hàng nghìn nhà khoa học, các tổ chức khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trên thế giới. SIIF được Hiệp hội sáng tạo khoa học công nghệ Hàn Quốc, Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức.

Năm nay có 604 sản phẩm dự thi của 33 nước và vùng lãnh thổ các châu lục. Đoàn Việt Nam có 8 sản phẩm đã đạt giải cao về sáng tạo khoa học công nghệ trong nước tham dự.